

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยีลด์บอนด์-สะสมมูลค่า

(KFAHYBON-A)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพ
คล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

พฤษภาคม 2567



บทสรุป



ภาพรวมตลาด

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดตราสารหนี้ high yield ของเอเชีย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.62 ซึ่งนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

การคัดเลือกตราสารลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็น
ปัจจัยบวกมากที่สุด ขณะที่การคัดเลือกลงทุนในตราสารหนี้
high yield ของอินโดนีเซียเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจำนวนมากในจีนยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่
ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อรองรับกับความเสี่ ยงในระยะสั้นของหมวด
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่บริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ภาพรวมตลาด



- ในเดือนพฤษภาคม ตลาดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ของเอเชีย ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี iBoxx ChinaBond Asian High Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14
- กิจกรรมในภาคการส่งออกของจีนยังคงแสดงถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายประเทศหลักและหลากหลายผลิตภัณฑ์
- ในด้านการดำเนินนโยบาย กระทรวงการคลังของจีนประกาศว่ารัฐบาลกลางจะเริ่มออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวรอบพิเศษมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (RMB) เพื่อสนับสนุนโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้มีการประกาศนโยบายในเชิงบวกเพิ่มเติมต่อหมวดอสังหาริมทรัพย์ เช่น การปรับลดจำนวนวงเงินดาวน์, การยกเลิกอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และการอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถซื้อที่ดินซึ่งยังไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นได้ รวมไปถึงโครงการที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์เพื่อนำมาจัดสรรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งการสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในตลาด อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินนโยบายและการระดมทุนเพิ่มเติม ซึ่งทิศทางของการปรับตัวดำเนินไปในเชิงบวกอย่างชัดเจน
- สำหรับอินเดีย S&P ได้ปรับเพิ่มมุมมองต่ออันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอินเดียที่ BBB- เป็นเชิงบวก ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้น ขณะเดียวกันอินเดียยังคงแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง และการปฏิรูปเศรษฐกิจในเชิงลึก รวมไปถึงการลงทุนจำนวนมากในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากการเลือกตั้งที่ใกล้จะเสร็จสิ้น โดยคาดว่ารัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Modi มีแนวโน้มที่จะรักษาเสถียรภาพไว้ได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- ในด้านกิจกรรมภาคการผลิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของทางการจีนปรับตัวลดลง 0.9 จุดสู่ระดับ 49.5 จุด โดยผู้จัดการกองทุนคาดว่า การปรับตัวลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องด้วยสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับต่ำ และแนวโน้มเชิงบวกของยอดคำสั่งซื้อ ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดย Caixin มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 51.7 จุด นอกจากนี้ PMI ภาคการผลิตของเกาหลีและไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.6 จุดและ 50.9 จุดตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ ขณะเดียวกันอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ และเวียดนามรายงานการขยายตัวของ PMI ภาคการผลิตเช่นกัน
- สำหรับตลาดของประเทศชายขอบ (Frontier markets) ปากีสถานมีแนวโน้มได้รับแรงส่งเชิงบวกจากการปฏิรูปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามก็ตีทางการระบุว่าการได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรแบบทวิภาคีมีความยากลำบากมากขึ้น และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปแบบเชิงลึกเพิ่มเติม หากว่าปากีสถานต้องการกระแสเงินลงทุนไหลเข้า



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม กองทุน BGF Asian High Yield Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม ในขณะที่ดัชนีอ้างอิง iBoxx CB Asian High Yield index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14
- การคัดเลือกตราสารลงทุนแบบเชิงรุกเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยการคัดเลือกตราสารลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อกองทุน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากข่าวสารในเชิงบวก และตราสารของบริษัทบางแห่งได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์แบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้แรงส่งเชิงบวกดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของสิงคโปร์และตราสารหนี้ investment grade ของฮ่องกง เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน สำหรับปัจจัยบวกหลักอื่นๆ ได้แก่ การคัดเลือกตราสารลงทุนในหมวดการเงิน, การคัดเลือกลงทุนในตราสารหนี้ high yield หมวดอุตสาหกรรมของจีน, สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในพันธบัตรรัฐบาลศรีลังกา และการคัดเลือกลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของอินเดีย รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพซึ่งมีได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
- ในทางตรงกันข้ามปัจจัยลบต่อกองทุนมาจากการคัดเลือกลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของอินโดนีเซีย และสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนปรับเพิ่มค่าความผันผวนต่อตลาด (beta) ของพอร์ตการลงทุนขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 1.15 สู่ระดับ 1.18
- กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้วยการคัดเลือกตราสารลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของอินเดีย, ตราสารหนี้แปลงสภาพในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, ตราสารหนี้หมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน, ตราสารหนี้ high yield ของสิงคโปร์ และตราสารหมวดคาสีโนของมาเลเซีย
- ในอีกด้านหนึ่งกองทุนขายทำกำไรบางส่วนในตราสารหมวดคาสีโนของมาเก๊า, ตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศชายขอบ (มองโกเลียและศรีลังกา), ตราสารหนี้ high yield หมวดอุตสาหกรรมของจีน และหมวดการเงิน
- ด้านการบริหารสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์ฮ่องกง รวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินยูโร (ออกโดยภาคเอกชนของจีน) และพันธบัตรรัฐบาลอินเดีย (สกุลเงินรูปี) ขณะที่กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพสกุลเงินเยน รวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินหยวนจีน และดอลลาร์สิงคโปร์



ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

มุมมองตลาด



- **ตราสารหนี้ HY ของอินเดีย:** การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียยังคงมีความเข้มแข็ง และได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศอย่างจำกัดโดยเปรียบเทียบ โดยคาดว่ากลุ่มพลังงานทดแทนจะได้รับปัจจัยบวกจากทิศทางการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG), ความสามารถในการสร้างรายได้, ความมุ่งมั่นจากผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และมุมมองเชิงบวกในด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังคาดว่าบริษัทผู้ผลิตเหล็กจะสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก ควบคู่ไปกับแผนการลงทุนที่สามารถบริหารจัดการได้และระดับหนี้สินของบริษัทที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สภาพแวดล้อมของสินเชื่อในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ผู้ให้บริการสนามบิน) เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับธุรกิจการเงินนอกภาคธนาคาร ผู้จัดการกองทุนคาดว่ากลุ่มธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและความเข้มแข็งของงบดุลเป็นปัจจัยสนับสนุน
- **ตราสารหนี้ HY ของอินโดนีเซีย:** สภาพแวดล้อมทางมหภาคของอินโดนีเซียยังคงมีความยืดหยุ่นโดยเปรียบเทียบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับแข็งแกร่ง และแรงสนับสนุนสำหรับอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าหมวดอสังหาริมทรัพย์จะได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในระดับดีและมีการฟื้นตัวของกำลังซื้อจากผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินนโยบายและสภาพแวดล้อมของภาคธนาคารยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน สำหรับในหมวดสาธารณูปโภค ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากประวัติการดำเนินงานในระดับดี เพื่อที่จะสามารถชดเชยความต้องการจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า
- **ตราสารหนี้ในหมวดการเงิน:** กองทุนยังคงมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดธนาคารของจีน เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่เริ่มแพง อย่างไรก็ตามกองทุนยังคงมีการลงทุนเชิงแท็กติก ด้วยการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเมื่อการประเมินมูลค่ามีความน่าดึงดูดมากขึ้น และเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้มแข็งเป็นหลัก ขณะที่ตราสารหนี้นอกหมวดการเงินของจีนยังคงสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่ง และสัดส่วนการลงทุนเกือบทั้งหมดลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับชาติ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าหมวดธนาคารของเอเชียเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี รวมถึงมีฐานเงินทุนและระดับสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยธนาคารเหล่านี้ตั้งสำรองเงินสดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้งมีการพึ่งพาการระดมทุนจากตลาดในระดับต่ำ ทั้งนี้ หมวดธนาคารสามารถพึ่งพาการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาลได้หากว่ามีความจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานมีความเข้มแข็ง และความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ
- **หมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน:** กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อรองรับกับความเสี่ยงในระยะสั้น โดยปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งในระยะสั้นมีโอกาสถูกกดดันจากการไต่ถอยคืนในระดับต่ำ, สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างแข็งแกร่ง และมีภาระผูกพันในการจ่ายหนี้สินเล็กน้อย ทั้งนี้ ในปัจจุบันหมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีสัดส่วนขนาดเล็กมากในตลาด ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดว่าผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจะอยู่ในระดับต่ำ

- **ตราสารหนี้นอกภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน:** ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจำนวนมากในจีนยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่ผู้ออกตราสารยังขาดแคลน เนื่องด้วยทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการระดมทุนในประเทศ อย่างไรก็ตามอุปสงค์ของนักลงทุนชาวจีนยังแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้ความผันผวนของตราสารในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนของหลายกลุ่มหมวดธุรกิจ อาทิเช่น หมวดพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, หมวดพลังงาน, หมวดค้าปลีก และหมวดการแพทย์ รวมไปถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนในสกุลเงินหยวน โดยเฉพาะในหมวดการเงินและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- **ตราสารหนี้ของประเทศชายขอบ:** ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกตราสารลงทุนในกลุ่มประเทศปาकिสถาน, มองโกเลีย, เวียดนาม และศรีลังกา
- **ตราสารหมวดค้าปลีกของมาเก๊า:** ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจเริ่มฟื้นตัวและอันดับเครดิตที่ยังคงมีเสถียรภาพ อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว และการเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าจำนวนมาก (mass-market) นั้นมีระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่รายจ่ายด้านการลงทุน (capex) อย่างจำกัดสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของหนี้สินที่ปรับตัวลดลงอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนมองเห็นโอกาสของการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ตามอัตราผลตอบแทนจากการถือครองที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงตราสารหนี้ระยะยาวที่มีราคาต่ำ ซึ่งมีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกบ้าง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)
นโยบายการลงทุน	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งออกโดยภาครัฐและองค์กรของรัฐ และบริษัทที่มีพื้นฐานหรือมีการดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก BGF Asian High Yield Bond Fund ณ พ.ศ. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน